

PHỤ NỮ THÁI BÌNH

Đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã trải qua các kỷ nguyên phát triển với những dấu ấn đặc biệt, từ kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam tới kỷ nguyên xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc và giờ đây đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Là lực lượng quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Thái Bình xác định rõ tâm thế, chuẩn bị tốt hành trang cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, sẵn sàng cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; đoàn kết, năng động, sáng tạo, tự tin, bản lĩnh trong lao động, sản xuất, học tập, công tác; xây dựng gia đình hạnh phúc; hăng hái tham gia các hoạt động của tổ chức hội, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý nhà nước, ngày càng khẳng định phẩm chất tốt đẹp, tiềm năng to lớn và vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Trong sản xuất nông nghiệp, phụ nữ với lợi thế về kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, chị em mạnh dạn tiếp thu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; phát triển trồng trọt, chăn nuôi theo vùng tập trung và theo hướng sản xuất hữu cơ, sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP; tích cực tham gia xây dựng nông



Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 để kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Hội LHPN tỉnh.

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phụ nữ là lực lượng lao động chủ yếu trong các doanh nghiệp và trong các làng nghề. Chị em đã kiên trì, sáng tạo, rèn luyện, nâng cao tay nghề; nhiều chị đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tìm nghề, tạo việc làm mới cho phụ nữ. Đồng thời, chị em tự tin, năng động, bản lĩnh, thích ứng với sự phát triển của

nền kinh tế thị trường; chủ động mở rộng các loại hình dịch vụ; đổi mới phương thức kinh doanh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đã xuất hiện nhiều nữ doanh nhân xuất sắc, vừa giỏi kinh doanh, sản xuất vừa tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cùng với đó, phụ nữ Thái Bình ngày càng tích cực, chủ động thực hiện quyền công dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đội ngũ cán bộ

nữ ngày càng trưởng thành và phát triển cả về số lượng và chất lượng; hầu hết các ngành, các lĩnh vực đều có phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng, ban trở lên. Tính đến nay, toàn tỉnh Thái Bình có 1.777 cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Hội LHPN tỉnh đã thành lập Câu lạc bộ "Nữ trí thức, nữ lãnh đạo, quản lý tỉnh Thái Bình" với 62 thành viên là nữ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các trường cao

đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, nữ lãnh đạo chủ chốt các huyện, thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh... Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, chị em không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức; tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, năng lực; năng động, sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm trong công tác... Nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực thực hiện cuộc vận động "Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Phụ nữ công an thực hiện phong trào "Bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình"; phụ nữ quân đội với phong trào "Tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc"; Phụ nữ biên phòng thực hiện phong trào "Trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.595 câu lạc bộ dân vũ, 229 câu lạc bộ yoga, 129 câu lạc bộ bóng chuyền, 36 câu lạc bộ bóng đá nữ, 205 câu lạc bộ hát

chèo... duy trì tập luyện thường xuyên và tích cực tổ chức trình diễn tại các hội nghị, buổi sinh hoạt hội viên. Dù thuộc thành phần nào, phụ nữ cũng luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, hăng hái tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời chăm lo, vun đắp hạnh phúc gia đình; nỗ lực vươn lên khẳng định vai trò, vị

thế to lớn của phụ nữ trong đời sống xã hội. Năm 2025, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cấp hội trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ đề năm "Phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" và xác định thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền giữ gìn, bồi đắp và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình; đồng thời khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ để sẵn sàng đóng góp công sức của mình trên mọi vị trí lao động, công tác vì thành tựu chung của địa phương cũng như của tổ chức hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội nhằm tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội, tham gia hoạt động hội; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -

xã hội của địa phương, đơn vị. Phát huy rõ nét vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Tích cực, chủ động trong tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những nội dung phụ nữ quan tâm kiến nghị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực, chủ động tham mưu về công tác cán bộ nữ; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Chủ động giới thiệu, tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ nữ, trong đó chú trọng cán bộ nữ trẻ, cán bộ nữ là người tôn giáo để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tích cực giới thiệu hội viên, phụ nữ ưu tú để kết nạp Đảng, nhất là cán bộ chi, tổ phụ nữ.



Cán bộ, hội viên, phụ nữ diễu hành hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2025.

ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Khoa học công nghệ - đòn bẩy phát triển

Những năm qua, hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng các đề tài, mô hình, giải pháp phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, KHCN đã trở thành "đòn bẩy" cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực, đơn vị, doanh nghiệp.

Đưa khoa học công nghệ vào sản xuất

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thời gian qua, Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn không ngừng ứng dụng tiến bộ KHCN, triển khai thực hiện nhiều đề tài, mô hình nhằm sản xuất sản phẩm an toàn, năng suất, chất lượng. Hiện Công ty phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi (Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên) triển khai mô hình sản xuất hoa tuiyil, hoa đồng tiền, hoa lily chất lượng cao trong nhà lưới và mô hình sản xuất hoa lay ơn, hoa lily, hoa cúc ngoài đồng ruộng, quy mô 4,6ha. Theo đó, các loại hoa được trồng theo kỹ thuật, công nghệ cao bước đầu cho kết quả tốt, tỷ lệ cây thành phẩm đạt xuất bán đạt 96%, khả năng chống chịu các loại sâu bệnh tốt, màu sắc đẹp, thích nghi cao với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của tỉnh Thái Bình. Bà Mai Thị Tươi, Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết: Việc ứng dụng KHCN để triển khai mô hình trồng



Mô hình nuôi ong ngoại trong thùng kệ và khai thác mật ong tại xã Thái Đô (Thái Thụy).

các loại hoa là hướng đi mới giúp phát triển kinh tế nông thôn. Chính vì thế, thời gian tới Công ty nỗ lực nhân rộng mô hình này tại các địa phương trong tỉnh. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được chuyển giao về công nghệ mới để có thể sản xuất thêm nhiều sản phẩm mới, nhanh chóng tiếp cận thị trường, bắt kịp xu thế phát triển, hướng đi trở thành doanh nghiệp KHCN. Có thể khẳng định, KHCN không chỉ là một trong những công cụ đắc

lực, tiềm năng để các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn tạo sức bật cho nhiều lĩnh vực. Nổi bật, trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là việc khảo nghiệm, tuyển chọn nhiều giống cây trồng mới có giá trị cao; tiếp tục nghiên cứu quy trình sản xuất giống, nuôi thương phẩm một số đối tượng nuôi mới như giống tôm chân trắng chất lượng cao và nuôi tôm thâm canh sử dụng chế phẩm sinh học; tạo lập, quản lý và phát triển nhân hiệu chứng nhận cho sản

phẩm "Mật ong rừng sú vẹt Thái Bình"... Thông qua việc triển khai thực hiện các đề tài, nhiều người dân được tập huấn kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời nhiều cuộc hội thảo khoa học được tổ chức nhằm ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu của các đề tài. Trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, đã có nhiều đề tài nghiên cứu và phát triển các quy trình kỹ thuật tiên tiến được ứng dụng trong khám chữa bệnh nội nghiên cứu kết quả điều trị

bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát giai đoạn II, III bằng liệu pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân; nghiên cứu cơ cấu bệnh tật của người dân tại tỉnh Thái Bình năm 2024 và xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc một số vấn đề sức khỏe ưu tiên tại cộng đồng... Ngoài ra, các thành tựu KHCN trong lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn đã cung cấp những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của địa phương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, điển hình như: nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh; đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2030...

Tạo "cú hích" để phát triển

Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách, nguồn lực cho KHCN, đổi mới sáng tạo của tỉnh và ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, kế hoạch, đề án về phát triển hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo tại địa phương, tạo tiền đề quan trọng cho các ngành, đơn vị, doanh nghiệp chủ động tiếp cận và ứng dụng KHCN vào các lĩnh vực. Công tác quản lý nhà nước về KHCN đã đạt được những kết quả thiết thực; hệ thống đổi mới sáng tạo được hình thành, phát triển theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đến nay đã có 90% đề tài KHCN được ứng

dụng vào thực tiễn. Bên cạnh đó, việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm KHCN, sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh trên sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình được đẩy mạnh. Riêng với đề án "Phát triển KHCN tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030", tính đến hết năm 2024 đã hoàn thành 85 - 90% mục tiêu đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế: Một số sản phẩm KHCN chưa được nhân rộng trong sản xuất và đời sống; thị trường KHCN chưa thực sự phát triển; số lượng doanh nghiệp KHCN của tỉnh còn thấp; các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển KHCN còn thiếu đồng bộ, linh hoạt...

Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia khẳng định: Phát triển

KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 12/2/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 41-CTr/TU; ngày 13/2/2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, mục hợp với thực tiễn Thái Bình. Để đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW vào cuộc sống, trên cơ sở bám sát 9 nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động số 41-CTr/TU và Kế hoạch số 26/KH-UBND, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, mô hình, nhiệm vụ KHCN, ưu tiên vào các lĩnh vực: y dược, giống cây trồng và thủy sản; làng

nghề truyền thống; công nghiệp phụ trợ; phát triển đô thị thông minh. Tăng cường kết nối với các viện nghiên cứu, các trường đại học đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào thực tế tại địa phương. Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, ứng dụng các tiến bộ KHCN tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh hạ tầng công nghệ số, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp chuyển đổi số. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các nhiệm vụ KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mục tiêu xuyên suốt là phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo của tỉnh đạt trình độ tiên tiến, góp phần đưa Thái Bình đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá, đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực, trở thành trung tâm công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng.

THU HOAI



Mô hình sản xuất hoa tuiyil theo kỹ thuật, công nghệ cao của Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Toàn Văn.